



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด  
เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ล่วงหน้า

ตามประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทาราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และอนุญาตให้สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนฯ ไว้ เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 100 คน (รวมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) โดยสหกรณ์งดจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ ดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สหกรณ์ จึงประกาศให้สมาชิกลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ล่วงหน้า โดยให้ลงทะเบียนฯ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ [www.postcatsavings.com](http://www.postcatsavings.com) หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ทำยประกาศนี้ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.30 น. หรือเมื่อครบจำนวน 120 คน สหกรณ์จะปิดการลงทะเบียนฯ ทั้งนี้ สหกรณ์จะประกาศแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนฯ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์สหกรณ์ดังกล่าวให้ทราบต่อไป

ในวันประชุมใหญ่ฯ เวลา 09.00 น. สมาชิกที่ลงทะเบียนฯ ไว้ ต้องมาลงชื่อเข้าห้องประชุมใหญ่ฯ สหกรณ์อนุญาตให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิก จำนวน 30 คน และให้สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนฯ ตามประกาศลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 70 ลำดับแรก เข้าห้องประชุมใหญ่ฯ เพื่อเป็นองค์ประชุมครบ จำนวน 100 คน (ลำดับที่ 71 - 120 สำรองไว้ โดยให้อยู่ในบริเวณที่ทางโรงแรมจัดเตรียมให้) สมาชิกที่ได้ลงทะเบียนฯ ไว้ เมื่อสหกรณ์ได้ประกาศเรียกสมาชิกลำดับใดแล้วแต่ไม่อยู่บริเวณห้องประชุม รวมทั้งสมาชิกที่ได้ลงชื่อออกจากการประชุมใหญ่ฯ ในระหว่างประชุม ให้ถือว่าสมาชิกนั้นสละสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ให้สหกรณ์ประกาศเรียกสมาชิกที่ลงทะเบียนฯ ไว้ลำดับถัดไปเป็นผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สมาชิกครบจำนวนองค์ประชุมตามข้อบังคับ และดำเนินการประชุมฯ ได้ตามกำหนดและตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กรณีมีปัญหาสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนฯ ไว้มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ มีอำนาจเชิญสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนฯ ไว้เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ได้ หรือมีปัญหาประการใด ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยตามความเหมาะสม เพื่อให้การประชุมใหญ่ฯ สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป คำวินิจฉัยของประธานในที่ประชุมใหญ่ฯ ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



สแกนลงทะเบียน  
เข้าร่วมประชุมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

(นายชาลี บุญเรือง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด